



ที่ประชุมร่วม ITRC และ IRCo ชี้ทิศทางราคายางปรับตัวสูงขึ้น-3 ปท.สมาชิกเตรียมแผนสร้างเสถียรภาพระยะยาว

9 ส.ค. 60

ที่ประชุมเวทีระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (ITRC) และคณะกรรมการบริษัทร่วมทุนยางระหว่างประเทศ (IRCo's BoD) ร่วมกันเสนอแนวทางมาตรการที่เป็นไปได้ในการเพิ่มราคายางเน้นมาตรการระยะยาวเพื่อเพิ่มการใช้ภายในประเทศผู้ผลิตเองให้มากยิ่งขึ้น ทั้งรัฐบาล 3 ประเทศเชื่อมั่นต่อทิศทางของตลาดและราคายางว่าจะมีการปรับตัวตามปัจจัยพื้นฐาน ย้ำให้ความร่วมมือภายใต้กรอบของ ITRC เพื่อให้เกิดเสถียรภาพด้านราคาในระยะยาว

นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ที่ประชุมได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มราคายางที่มีความผันผวนและปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลกระทบต่อราคายางธรรมชาติ แต่ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สะท้อนให้เห็นว่าราคายางจะต้องดีกว่าที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ฉะนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกรชาวสวนยาง และอุตสาหกรรมยางพาราแก่ประเทศผู้ผลิตทั้ง 3 ประเทศ ที่ประชุมจึงได้เสนอแนวทางมาตรการที่เป็นไปได้ในการเพิ่มราคายาง

โดยจากการวิเคราะห์เชิงลึก เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคายางในตลาดล่วงหน้าทั้ง 3 แห่ง ซึ่งระบุว่า ตลาดล่วงหน้ามีปริมาณการขายที่สูงเกินไป กล่าวได้ว่า ในตลาดล่วงหน้าจะขายมากกว่าซื้อ เมื่อเทียบกับการเติบโตของ GDP ของประเทศผู้ใช้อย่างเป็นบวกทั้งหมด คาดว่าความต้องการใช้ยางธรรมชาติในปีนี้จะเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกที่ดีขึ้น

ด้านกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประเมินว่า การเจริญเติบโตของ GDP โลกในปี พ.ศ. 2560 ในเดือนกรกฎาคมที่ระดับ 3.5% สูงกว่าประมาณการก่อนหน้านี้ที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.4% เมื่อช่วงเดือนมกราคม 2560 โดยเฉพาะในประเทศผู้ใช้อย่าง เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ยุโรป และอินเดีย GDP มีการปรับตัวสูงขึ้นที่ 3.2% ขณะที่ประเทศจีน ปีนี้คาดว่า GDP จะยังคงอยู่ที่ 6.7% ตามสภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจจริงของจีน เพราะในช่วงไตรมาส 1 และ 2 GDP ของจีนสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ อยู่ที่ 6.9% แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบ 18 เดือน และด้านอุตสาหกรรมยานยนต์จากประเทศผู้ใช้อย่างเหล่านี้ทั้งจีน ยุโรป และ ญี่ปุ่นมีการเติบโตขึ้นในทางบวกที่ 3.8% , 4.7% และ 9.2% ตามลำดับ

ทั้งนี้ ปัจจัยแวดล้อมที่มีต่อผลผลิตยางในประเทศผู้ผลิต เช่น อินโดนีเซีย คาดว่า ในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะถึง จะมีผลผลิตที่ออกสู่ตลาดช้าลง ส่วนในประเทศมาเลเซียและไทยจะลดลงเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยทางสมาคมอุตสาหกรรมยางธรรมชาติแห่งประเทศไทย (ANRPC) คาดว่า จะมีการขาดดุลความต้องการซื้อยางธรรมชาติจากทั่วโลก

นายธีรช ก่อแก้วเพิ่มเติมว่า ITRC และ IRCo จะยังคงติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มตลาดยาง ตลอดจนพิจารณามาตรการอื่น ๆ ที่เป็นไปได้ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับราคายาง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศสมาชิก ITRC จะได้รับประโยชน์สูงสุด โดยเน้นให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการอุปสงค์และอุปทานให้สมดุล ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งประเด็นนี้ ประเทศสมาชิกต่างให้การสนับสนุนแผนงานของรัฐบาลไทยในการลดพื้นที่ปลูกยางพาราอย่างถาวร ซึ่งจะเป็นการลดอุปทานของยางธรรมชาติประมาณ 360,000 เมตริกซ์ตันต่อปีในอนาคตอันใกล้

“ทั้ง 3 ประเทศสมาชิกจะดำเนินการพิจารณามาตรการระยะยาวเป็นหลักเพื่อเพิ่มการใช้ยางภายในประเทศของแต่ละประเทศให้มากยิ่งขึ้น ทั้งการก่อสร้างถนน เชื้อเพลิง ฯลฯ เป็นต้น โดยรัฐบาลของทั้งสามประเทศมีความเชื่อมั่นต่อทิศทางของตลาดยางและราคาว่าจะมีการปรับตัวตามปัจจัยพื้นฐานที่สะท้อนเหล่านี้ และที่สำคัญ จะให้ความร่วมมือภายใต้กรอบของ ITRC เพื่อให้เกิดเสถียรภาพด้านราคาในระยะยาว”

ที่มา : อินโฟเควสท์



ข่าวสารจากสมาคมยางพาราไทย

TRA NEWS

สถานการณ์ยางวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560

ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแต่ละระดับ 52.81 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.84 บาท/กก. เนื่องจากเงินบาทและเงินเยนมีแนวโน้มแข็งค่า และราคาน้ำมันปรับตัวลดลง ส่วนยางแผ่นรมควันแต่ละระดับ 57.00 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.60 บาท/กก. โดยมีปัจจัยบวกมาจากภาวะฝนตกหนักน้ำท่วม พื้นที่ปลูกยางหลายจังหวัด ส่งผลให้ปริมาณอุปทานยางออกสู่ตลาดลดลง และนักลงทุนยังคงขานรับข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐ

ที่มา : อินโฟเควสท์



ประมวลข่าวทั่วไทยประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2560

กยท. จับมือสมาคมน้ำยางชั้น ลงนาม MOU เน้นส่งเสริมด้านการพัฒนาธุรกิจยางพารา สนับสนุนข้อมูลวิชาการมุ่งพัฒนางวงการยางไทย

นายธีรวิช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และนายชัยพจน์ เรืองวรรณวัฒนา นายกสมาคมน้ำยางชั้นไทย เป็นผู้แทนจาก 2 หน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาข้อมูลข่าวสารและธุรกิจยางพารา ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพมหานคร โดยเน้นส่งเสริมด้านการพัฒนาธุรกิจยางพารา พร้อมผสานข้อมูลทางวิชาการ เพื่อพัฒนางวงการยางพาราไทย

นายธีรวิช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กยท.ในฐานะองค์กรกลางที่รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร ตระหนักถึงความสำคัญข้อมูลสารสนเทศอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนายางพาราไทย ซึ่งการร่วมมือกับสมาคมน้ำยางชั้นไทยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาการส่งเสริม และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับยางพารา เพื่อพัฒนาด้านธุรกิจยางทั้งในและต่างประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรของไทย เพื่อนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยี และอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางบุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป ตลอดจนด้านการพัฒนากิจการยางพาราของประเทศให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเพิ่มมูลค่ายางพารา ด้านอุตสาหกรรม และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางให้ดีขึ้น ทั้งนี้จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ไขสถานการณ์ราคายางให้เกิดเสถียรภาพ สร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางและวงการยางพาราทั้งระบบ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนพิชฌน์ แก้วกาผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา แหล่งที่มา : สำนักข่าว



กยท. จับมือ สมาคมน้ำยางชั้น ลงนาม MOU เน้นส่งเสริมด้านการพัฒนาธุรกิจยางพารา สนับสนุนข้อมูล
วิชาการมุ่งพัฒนางวงการยางไทย
4 ส.ค. 2560

นายธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และนายชัยพจน์ เรืองวรรณวัฒนา
นายกสมาคมน้ำยางชั้นไทย เป็นผู้แทนจาก 2 หน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ
พัฒนาข้อมูลข่าวสารและธุรกิจยางพารา ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพมหานคร โดยเน้นส่งเสริม
ด้านการพัฒนาธุรกิจยางพารา พร้อมผสานข้อมูลทางวิชาการเพื่อพัฒนางวงการยางพาราไทย

นายธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กยท.ในฐานะองค์กรกลางที่
รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร ตระหนักถึงความสำคัญข้อมูล
สารสนเทศอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนายางพาราไทย ซึ่งการร่วมมือกับสมาคมน้ำยางชั้นไทยครั้งนี้ เป็นการ
พัฒนาการส่งเสริม และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับยางพาราเพื่อพัฒนาด้านธุรกิจยางทั้งในและต่างประเทศให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรของไทย เพื่อนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยี และอบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางบุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป ตลอดจนด้านการพัฒนา
กิจการยางพาราของประเทศให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการ
เพิ่มมูลค่ายางพารา ด้านอุตสาหกรรม และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ
เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางให้ดีขึ้น ทั้งนี้จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ไข
สถานการณ์ราคายางให้เกิดเสถียรภาพ สร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางและวงการยางพาราทั้ง
ระบบ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นฤนาถ แข็งขันผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกาแหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

โพสต์ทูเดย์

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 900

Section: ธุรกิจตลาด/หุ้นตลาดทุน

วันที่: ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560

ปีที่: 15

ฉบับที่: 5300

หน้า: B5(บน)

Col.Inch: 58.48 Ad Value: 52,632

PRValue (x3): 157,896

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 5ตัวอย่างพาราลูยตลาด ลงทุนสินค้าRSS3สร้างเสถียรภาพ 60บาทต่อกิโลกรัมเหมาะสม

5ตัวอย่างพาราลูยตลาด

ลงทุนสินค้าRSS3สร้างเสถียรภาพ 60บาทต่อกิโลกรัมเหมาะสม

โพสต์ทูเดย์ - กองทุนยางซี เงินบริษัท ร่วมทุนเข้าลงทุนในตลาดล่วงหน้าแล้ว มองราคาบางเหมาะสมที่ 60 บาท/กิโลกรัม

นายธีรวิทย์ สุขสะอาด ผู้จัดการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ผลจากการตั้งบริษัทร่วมทุนกับผู้ประกอบการยางพาราเอกชนจำนวน 5 ราย คือ บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี (STA) บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทคส์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) หรือ TRUBB บริษัท ไทยอ้อยยางพารา บริษัท วงศ์บัณฑิต และบริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ มีทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท ขณะนี้กองทุนนี้ได้เริ่มทยอยลงทุนในสินค้า RSS3 ในตลาดซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) แล้ว

อย่างไรก็ตาม ราคาพาราที่เหมาะสมที่ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกสามารถอยู่ได้คือราคาควรอยู่ในระดับเกิน 60 บาท/กิโลกรัม ขึ้นไป เพราะปัจจุบันต้นทุนการปลูกอยู่ราว 50 บาท/กิโลกรัม หลังจากรัฐบาลมีนโยบายเข้ามาดูแลเสถียรภาพของราคาพาราทำให้ราคาเริ่มปรับดีขึ้น ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 57 บาท/กิโลกรัม

นอกจากนี้ รัฐบาลคาดว่าจะปี 2570 จะให้ประเทศไทยขึ้นเป็นผู้นำอันดับ 1 ของ

โลกในตลาดผลิตภัณฑ์ยาง จาก ปัจจุบันที่เป็นอยู่อันดับ 4-5 และภายใน 3 ปีนี้กำลังจะขึ้นเป็นอันดับ 2 เป็นการต่อยอดจากปัจจุบันที่ไทยเป็นผู้ปลูกและส่งออกวัตถุดิบยางพาราอันดับ 1 ที่มีกำลังผลิตรวมราว 4.4 ล้านตัน/ปี

นายหลักชัย กิตติพล ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยอ้อยยางพารา กล่าวว่า ราคาพารา ผ่านพ้นจุดต่ำไปแล้ว มีแนวโน้มเป็นขาขึ้น ปัจจุบันดีขึ้นมาที่ระดับราว 57 บาท/กิโลกรัม ซึ่งเป็นระดับราคาที่ฟื้นตัวดีขึ้นจากช่วงต้นปี 2559 อยู่ที่ประมาณ 30 บาท/กิโลกรัม ขณะที่ผู้ใช้พารารายใหญ่ของโลกอื่น 1 คือจีน มีการนำเข้าราว 4 ล้านตัน/ปี กับอันดับ 2 คือ อินเดีย ยังมีความต้องการใช้เติบโตสูง

“จีนที่ใช้พาราพามากที่สุดในโลกมีสต็อกพาราที่ซึ่งต่ำในช่วงเดือน พ.ย. 2559 ลดลงอย่างมากเหลือเพียง 6 หมื่นตัน จากที่เคยอยู่ในระดับสูงที่ราว 3.5-3.8 แสนตัน รวมถึงภาวะเศรษฐกิจของโลกมีทิศทางฟื้นตัวที่ดี” นายหลักชัย กล่าว

นอกจากนี้ รัฐบาลมีนโยบายที่จะสนับสนุนการใช้พาราในประเทศที่มากขึ้นหากรัฐบาลทำได้ตามที่ประกาศไว้จะเป็นผลบวกต่อราคาพาราเช่นกัน

แต่ประเมินราคาในอนาคตได้ยากเพราะต้องติดตามหลายปัจจัยที่จะเข้ามากระทบ

ทั้งนี้ ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า คาดว่าการใช้พาราในประเทศมีโอกาสเพิ่มขึ้นอีกราว 1 ล้านตัน/ปี เกิดจากผู้ผลิตยางล้อรถยนต์รายใหญ่ของโลก 7 ราย จาก 10 อันดับแรกรายใหญ่ของโลกได้เข้ามาลงทุนตั้งโรงงานในประเทศไทยแล้ว ซึ่งทั้งหมดที่ย้ายฐานเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย รวมถึงมีการขยายกำลังการผลิตโดยอุตสาหกรรมผลิตยางล้อรถยนต์ มีสัดส่วนการใช้พาราเป็นวัตถุดิบถึงราว 70% ของโลก ส่งผลให้การใช้พาราในประเทศจะเพิ่มขึ้น 6 แสนตัน/ปี จากกำลังการผลิตทั้งหมดของประเทศที่มีราว 4-5 ล้านตันต่อที่ถือเป็นการส่งออก

สำหรับแผนในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า บริษัททางบจะใช้เงินลงทุนประมาณ 2 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนขยายกำลังผลิตสร้างโรงงานใหม่อีก 8 แห่ง ทั้งในและต่างประเทศ จากปัจจุบันที่มีจำนวน 22 แห่ง เพื่อเพิ่มกำลังผลิตรวมประมาณ 1.5 ล้านตัน/ปี จากปัจจุบันที่ประมาณ 9 แสนตัน/ปี

ดังนั้น ในปี 2566 ตั้งเป้าหมายจะมีรายได้เพิ่มเป็นราว 8 หมื่นล้านบาท-1



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

โพสต์ทูเดย์

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 900

Section: ธุรกิจตลาด/หุ้นตลาดทุน

วันที่: ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560

ปีที่: 15 ฉบับที่: 5300

หน้า: B5(บน)

Col.Inch: 58.48 Ad Value: 52,632

PRValue (x3): 157,896

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 5ตัวอย่างพาราไพลด์ตลาด ลงทุนสินค้าRSS3สร้างเสถียรภาพ 60บาทต่อกิโลกรัมเหมาะสม

แสนล้านบาท มาจากกำลังผลิตที่เพิ่มขึ้นตามแผนการลงทุนและราคายางที่มีแนวโน้มเป็นขาขึ้นจากปีที่ตั้งเป้าหมายรายได้ที่ประมาณ 2.50 หมื่นล้านบาท และในปี 2561 เพิ่มเป็นประมาณ 3 หมื่นล้านบาท

นางสุนทรี เกียรติพงษ์ถาวร รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตราสารอนุพันธ์ บล.เคทีซีมีโก้ กล่าวว่า ตอนนี้อยู่จากกราฟราคาน้ำมันและราคายางเริ่มเห็นสัญญาณในทิศทางที่เริ่มปรับขึ้น ซึ่งปกติราคาของสองผลิตภัณฑ์นี้จะปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันทั้งขาขึ้นและขาลง

นายจตุติ เสนางคนิกร นักลงทุนตลาดซื้อขายล่วงหน้า กล่าวว่า กองทุนยางเริ่มเข้ามาซื้อขายใน RSS3D คาดว่าจะเริ่มมีต่อตลาดในช่วง 2 เดือนหน้า ซึ่งอาจจะทำให้ตลาดมีสัญญาที่ซื้อขายมากขึ้น ส่วนแนวโน้มราคายางมองว่าปีนี้ก็เหมือนกับสถิติที่เก็บมา 24 ปีว่าราคาจะเริ่มกลับมาดีในช่วงเดือน ธ.ค.-ก.พ.ซึ่งถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นในตลาดซื้อขายล่วงหน้าก็ควรดูจังหวะเปิดสถานะซื้อไว้ (ลอง) เพื่อรอไปขาย (ซอร์ต) ในช่วงเข้าเดือน ธ.ค. แต่ถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวก็ควรเปิดสถานะลองเอาไว้ก่อนเพื่อรอหาจังหวะทำกำไรช่วงที่ราคาปรับขึ้นมา ■



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Maticchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14397

หน้า: 1 (ล่างขวา), 9, 12

Col.Inch: 242.24 Ad Value: 266,464

PRValue (x3): 799,392

คลิก: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ไม่ยุบสถานีบีทีเอสตากสินเชื่อม'บางซื่อ-เตาปูน'วันนี้ 2บ.ใหญ่พื้นที่ทางคู่1.6หมื่นล.

ไม่ยุบสถานีบีทีเอสตากสิน เชื่อม'บางซื่อ-เตาปูน'วันนี้ 2บ.ใหญ่พื้นที่ทางคู่1.6หมื่นล.

'เอ.เอส.ซี-ซีโนไทย'คว่ำรถไฟทางคู่นครปฐม-หัวหิน
ก.คมนาคมยันไม่ยุบหรือย้ายสถานีรถไฟฟ้าสะพาน
ตากสิน แต่ใช้วิธีเจาะช่องผิวจราจรขยายสถานีแทน
'บีทีเอส'เร่งศึกษาสายสีชมพูเชื่อมเมืองทองธานี
(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 1

บีทีเอส

ค.ไม่ยุบสถานีบีทีเอสตากสิน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่กระทรวงคมนาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (คค.) เปิดเผยภายหลังการประชุมการปรับปรุงสถานีรถไฟบีทีเอส สถานีสะพานตากสิน (เอส 6) ร่วมกับบริษัทขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส และกรุงเทพมหานคร ว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปที่จะไม่ยุบหรือย้ายสถานีรถไฟบีทีเอส สะพานตากสิน เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการจราจรเดินรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลมที่ติดปัญหาเดินรถช่องทางเดียวในสถานีดังกล่าว แต่จะใช้วิธีเจาะช่องผิวจราจรบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้านใน 2 ฝั่งกว้าง 1.80 เมตร (ม.) ยาวประมาณ 10 ม. จำนวน 6 ช่อง เพื่อขยายสถานีรถไฟฟ้า ให้สามารถเดินรถทางคู่ได้ และเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้รถบนสะพาน จึงจำเป็นต้องสร้างพื้นสะพานด้านปีกนอก ทั้ง 2 ฝั่งทดแทนกว้าง 1.80 ม. ยาว 230 ม. เพื่อให้เพียงพอต่อระยะเบี่ยงแนวทางวิ่งของรถยนต์บนสะพาน โดยได้ตกลงกับกรุงเทพฯ ดำเนินการก่อสร้างพื้นสะพานทดแทนด้านปีกนอกทั้ง 2 ฝั่งให้เสร็จก่อน จึงจะดำเนินการขยายช่องทางวิ่งรถไฟฟ้าเป็นทางวิ่งคู่พร้อมขานขาลาของรถไฟฟ้า ซึ่งเมื่อเสร็จจะช่วยเพิ่มการความถี่ของการเดินรถไฟฟ้าสายสีลม ให้ใกล้เคียงกับสายสุขุมวิท โดยผู้โดยสารไม่ต้องรอรถไฟฟ้านานเหมือนปัจจุบัน และจะไม่เกิดผลกระทบต่อการจราจรบนสะพาน

ลงทุนพันล.ปรับเป็นทางคู่

"ที่ผ่านมการเดินรถไฟฟ้าที่สถานีรถไฟบีทีเอส สะพานตากสิน ประสบปัญหาต้องรอ

ลับหลัก เพื่อให้เชื่อมต่อการเดินทางกับส่วนต่อขยายในฝั่งธนบุรี ส่งผลให้ความถี่ในการเดินรถไฟฟ้าไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับความต้องการสายสุขุมวิท ทำให้มีผู้ใช้โดยสายตักค้างที่สถานีสยาม ซึ่งเป็นสถานีเชื่อมต่องานรถไฟฟ้า 2 สาย จึงมีความจำเป็นต้องขยายช่องทางเดินรถบนสถานีตากสิน จากทางวิ่งเดียวให้เป็นทางวิ่งคู่เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว" นายอาคมกล่าว นายอาคมกล่าวว่า งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานนั้น ในส่วนของกรุงเทพฯคาดใช้งบประมาณเบื้องต้นประมาณ 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็นงบขยายปีกสะพาน 300 ล้านบาท และขยายสถานีรถไฟฟ้า 700 ล้านบาท โดยมีคณะกรรมการร่วมประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพฯ บีทีเอส และกองบัญชาการตำรวจนครบาล

(บชน.) ร่วมวางแผนดำเนินการ ไม่ให้กระทบต่อการเดินทางของประชาชน โดยยืนยันว่าในระหว่างการก่อสร้างประชาชนสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า และรถยนต์ได้ตามปกติ

ใช้เวลา27เดือนดำเนินการ

นายอาคมกล่าวว่า คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการ 27 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาออกแบบประมาณ 5-6 เดือน ควบคู่กับการพิจารณาารวมกัน และการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในเดือนธันวาคม 2562 ขณะเดียวกัน กระทรวงได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่า ออกแบบท่าเรือตากสินให้เป็นสถานีเรือ เชื่อมต่อการเดินทางทั้งรถไฟฟ้า รถเมล์ และเรือให้สมบูรณ์แบบ รวมถึงให้ดำเนินการออกแบบสร้างทางเดินเชื่อมต่อเข้าสู่โรงแรมต่างๆ ในย่านนั้น และให้กรมทางหลวงชนบทเปิดพื้นที่เชิงพาณิชย์ด้านข้างสถานีรถไฟบีทีเอสบริเวณสวนสาธารณะ ซึ่งเป็นที่ดินของกรมทางหลวงชนบทอยู่แล้ว เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางของประชาชน

'บีทีเอส'เล็งรฟ.สายส้ม2ช่วง

ด้านนายสุรพงษ์ เลหาอะัญญา กรรมการและผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีทีเอส กล่าวถึงความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี วงเงิน 5.4 หมื่นล้านบาท และรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง วงเงิน 5.2 หมื่นล้านบาทนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างรอส่งมอบพื้นที่จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) คาดว่าจะเริ่มเข้าพื้นที่และก่อสร้างได้ภายในเดือนมกราคม 2561 ส่วนการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพูอีก 2-3 กิโลเมตร (กม.) เพื่อเชื่อมต่อไปยังอิมแพค เมืองทองธานี และการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลือง เพิ่มเดิมอีก 2.6 กม. จากรัดป่าไปถึงแยกรัชโยธินเพื่อเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียว ขณะนี้ รฟม.อยู่ระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้ของโครงการ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) เมื่อแล้วเสร็จจะมีการนำเสนอให้คณะกรรมการจัดการจราจร (คจร.) พิจารณา โดยคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการทั้งหมดประมาณ 1 ปี จากนั้นจะดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งคาดการณ์การทั้งหมด จะอยู่ภายใต้สัญญาการก่อสร้าง ที่มีกรอบดำเนินการภายใน 39 เดือน

นายสุรพงษ์กล่าวว่า ส่วนโครงการในอนาคตบีทีเอสวางแผนจะเข้าร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายส้ม ในส่วนของการเดินรถทั้ง 2 ช่วง คือ ช่วงตะวันออก ศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) และช่วงตะวันตก ดลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม แต่หากสัญญาการเดินรถถูกพ่วงเข้ากับสัญญาการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกที่ขณะนี้ยังไม่ได้เปิดประมูล ซึ่งทางบีทีเอสพร้อมเข้าร่วมลงทุน มีความพร้อมเรื่องก่อสร้าง เนื่องจากมีพันธมิตรในกิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ คือ บริษัท ซีโนไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14397

หน้า: 1 (ล่างขวา), 9, 12

Col.Inch: 242.24 Ad Value: 266,464

PRValue (x3): 799,392

คลิก: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ไม้ยูบสแตนียี่ทีเอสตากสินเชื่อม'บางซื่อ-เตาปูน'วันนี้2บ.ใหญ่พื้นที่ทางคู่1.6หมื่นล.

(มหาชน) ที่ร่วมมือกันอยู่ในโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพูและสีเหลือง

11ส.ค.เปิดเชื่อมบางซื่อ-เตาปูน

รายงานข่าวจากกรรรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า ขณะนี้ รฟม.มีความพร้อม 100% กับการเปิดให้บริการเดินรถโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ส่วนต่อขยายจุดเชื่อมต่อ 1 สถานี ช่วงสถานีเตาปูนถึงสถานีบางซื่อ ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 11 สิงหาคม โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ก่อนเปิดให้บริการแก่ประชาชนตั้งแต่วันที่ 12.00 น.เป็นต้นไป ซึ่งเมื่อเปิดให้บริการจุดเชื่อมต่อ 1 สถานีแล้ว ประมาณว่าจะเพิ่มปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วงอีก 30% จากเฉลี่ยวันละ 27,400 คน เป็นวันละ 35,600 คน สำหรับค่าโดยสารที่จะใช้เชื่อมต่อรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วงและสายสีน้ำเงินหากเป็นการใช้เหรียญจะอยู่ที่ 14-70 บาท หากเป็นผู้ใช้บัตรจะอยู่ที่ 14-57 บาท และหากเป็นวันหยุดจะคิดค่าบริการพิเศษที่ 14-43 บาท ทั้งนี้ รฟม.จะยกเลิกการให้บริการรถเมล์ฟรีในการเชื่อมต่อรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วงในวันที่ 12 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป

เคาะราคาทางคู่นครปฐม-หัวหิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดให้เอกชนเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นทางนครปฐม-หัวหิน จำนวน 2 สัญญา ระยะทางรวม 196 กิโลเมตร มูลค่ารวม 16,066 ล้านบาท สำหรับสัญญาที่ 1 ช่วงนครปฐม-หนองปลาไหล ระยะทาง 93 กิโลเมตร มีเอกชนร่วมเสนอราคา 11 ราย และมีการเสนอราคาต่ำสุดอยู่ที่ 8,198 ล้านบาท จากราคากลาง 8,390 ล้านบาท หรือต่ำกว่าราคากลางประมาณ 2.28% และสัญญาที่ 2 ช่วงหนองปลาไหล-หัวหิน ระยะทาง 76 กิโลเมตร มีเอกชนร่วมเสนอราคา 11 ราย และมีการเสนอราคาต่ำสุดที่ 7,520 ล้านบาท จากราคากลาง 7,676 ล้านบาท หรือต่ำกว่าราคากลางประมาณ 2.03%

นายทงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นทางนครปฐม-หัวหิน กล่าวว่า การประมูลงานโยธาสร้างรถไฟทางคู่เส้นทางนครปฐม-หัวหิน ทั้ง 2 สัญญาเป็นไป

อย่างเรียบร้อย โดยผู้เข้าประมูลมีการเสนอราคาครบทุกราย สำหรับกรณีที่ราคาสุดท้ายของการประมูลรอบนี้ต่ำกว่าราคากลางเพียง 2% แตกต่างจากการประมูลเส้นทางหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งต่ำกว่าราคากลางถึง 20% นั้น นายทงศักดิ์กล่าวว่า ประเด็นนี้ขึ้นอยู่กับข้อเสนอของภาคเอกชน รวมถึงความยากง่ายของแต่ละสัญญา

ขงหัวหิน-ประจวบฯเข้าบอร์ดรฟท.

นายทงศักดิ์กล่าวว่า รฟท.คงไม่สามารถเจรจาต่อรองราคากับเอกชนได้อีก เพราะเป็นการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่จะมีการพิจารณารายละเอียดและความถูกต้องของรายการก่อสร้างทั้งหมด โดยขั้นตอนหลังจากนี้จะเสนอให้หน่วยงานที่ เหลืองบบริหาร รักษาการผู้ว่า รฟท. เห็นชอบรายชื่อผู้เสนอราคาต่ำสุด จากนั้นจะตรวจสอบความถูกต้องของรายงานงานโยธาต่างๆ และคาดว่าจะเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท. เห็นชอบได้ช่วงปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นกันยายน และลงนามสัญญาภายในเดือนกันยายน

ขณะเดียวกันเตรียมเสนอผลการประมูลโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 84 กิโลเมตรให้บอร์ดเห็นชอบภายในวันที่ 11 สิงหาคม โดยตอนนี้ยังไม่สามารถระบุวงเงินสุดท้ายได้ เพราะรฟท.ต้องตรวจสอบรายการต่างๆ และสรุปวงเงินสุดท้ายให้บอร์ดพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งวงเงินอาจจะต่ำกว่าข้อเสนอของเอกชนซึ่งอยู่ที่ 5,807 ล้านบาท โดยเบื้องต้นคาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในเดือน ส.ค.

นายทงศักดิ์กล่าวว่า การประมูลโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ล็อตนี้จำนวน 5 เส้นทาง สัญญาณโยธา รวม 10 ฉบับ มูลค่ารวม 79,161 ล้านบาท คงไม่สามารถลงนามสัญญาทันปีงบประมาณ 2560 หรือภายในเดือน ก.ย.นี้ทั้งหมด เพราะบางส่วนจะเปิดให้เสนอราคาในเดือน ก.ย.

'เอ.เอส.ฯ-ซีโนไทย'คว่ำสัญญา

รายงานข่าวจากกรรรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นทางนครปฐม-หัวหิน สัญญาที่ 1 ช่วงนครปฐม-หนองปลาไหล มีบริษัท เอ.เอส.แอลโซซิเอต เอ็นยีเนียร์ (1964) จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดอยู่ที่ 8,198 ล้านบาท และสัญญาที่ 2 ช่วงหนองปลาไหล-หัวหิน มีบริษัท ซีโน-ไทย

เอ็นยีเนียร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด อยู่ที่ 7,520 ล้านบาท

ตำรวจเมลิไม่ขึ้นรถศึกษา8ด.

นายสนธิ พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ประเด็นการเตรียมปรับขึ้นค่าโดยสารรถเมลล์เพื่อให้คุ้มค่ากับต้นทุนการเดินรถ ขณะนี้ยังเป็นเพียงการศึกษาข้อมูลของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ คงต้องใช้เวลาประมาณ 6-8 เดือน จึงจะแล้วเสร็จ จากนั้นจึงพิจารณากันว่าราคาของที่ปรึกษาโครงการเสนอมาเป็นราคาเหมาะสมที่จะปรับขึ้นหรือไม่ ซึ่งหากมีการปรับราคาจริง ต้องมีการพิจารณาในหลายด้านโดยเฉพาะคุณภาพการให้บริการที่ต้องดีขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้บริการ

สำหรับการเปิดทดลองนำร่องเดินรถ 8 เส้นทางใหม่ใน กทม.และปริมณฑลเป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่ 15 ส.ค.-15 ก.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 06.30-18.30 น. ประกอบด้วย 1.สายที่ G21 รัชชิต-ท่าเรือพระราม 5 (เทียบเคียงสาย 114 อ.ต.ก. 3-แยกลำลูกกา) 2.สายที่ G59E มินบุรี-ท่าเรือสีพระยา (ทางด่วน) (เทียบเคียงสาย 514 มินบุรี-ด.รัชดาภิเษก-สีลม) 3.สายที่ R3 สวนหลวง ร.9-สถานีรถไฟฟ้ามหานครกีฬาแห่งชาติ (เทียบเคียงสาย 11 อุเมทบางนา-มาบุญครอง) 4.สายที่ R41 ถนนตึก-แยกปิ่นเกล้า (เทียบเคียงสาย 22 อุโพธิ์แแก้ว-สาทรประดิษฐ์) 5.สายที่ Y59 สถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชัน-กระทุ่มแบน (เทียบเคียงสาย 189 สนามหลวง-กระทุ่มแบน) 6.สายที่ Y61 หมู่บ้านเศรษฐกิจ-สถานีขนส่งจตุจักร (เทียบเคียงสาย 509 สถานีขนส่งจตุจักร-บางแค) 7.สายที่ B44 วงกลมพระราม 9-สุทธิสาร (เทียบเคียงสาย 54 วงกลมรอบเมือง ห้วยขวาง) 8.สายที่ B45 หมู่บ้านเอื้ออาทร บึงกุ่ม-ท่าเรือสะพานพุทธ (เทียบเคียงสาย 73 อุโพธิ์แแก้ว-สะพานพุทธ) ก็ยังไม่ได้เป็นการยกเลิกรถเมล์สายเดิมและคงให้บริการคู่ขนานกับสายใหม่ ซึ่งผู้ใช้บริการแสดงความคิดเห็นอย่างไรมาได้ที่กรมขนส่งทางบกเพื่อรวบรวมข้อมูลไปปรับปรุงให้ดีขึ้น

สำรวจคอร์รัปชั่นมองดีขึ้น

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14397

หน้า: 1 (ล่างขวา), 9, 12

Col.Inch: 242.24 Ad Value: 266,464

PRValue (x3): 799,392

ศิลป์: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ไม่ยุบสถานีบีทีเอสตากสินเชื่อมบางซื่อ-เตาปูนวันนี้2บ.ใหญ่พื้นที่ทางคู่1.6หมื่นล.

ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย เดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นการสำรวจทุก 6 เดือน จากผู้ประกอบการ 2,400 ราย พบว่าดัชนีคอร์รัปชันโดยรวมของไทยอยู่ที่ระดับ 53 ลดลงจากการสำรวจครั้งก่อนเดือนธันวาคม 2559 ที่อยู่ระดับ 55 ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันปัจจุบันอยู่ระดับ 52 เท่ากับการสำรวจครั้งก่อน และดัชนีแนวโน้มสถานการณ์คอร์รัปชันอยู่ระดับ 54 ลดจากสำรวจครั้งก่อนอยู่ระดับ 57 ทั้งนี้ ค่าดัชนีเกินระดับ 50 ถือว่าสถานการณ์อยู่ในระดับดี แต่ดัชนีสำรวจครั้งนี้ลดลง ผลจากประชาชนกังวลในอนาคตเรื่องข้อหาของกฎหมาย อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชันจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐที่มีหลายโครงการ

ทั้งนี้ เมื่อแยกรายดัชนี พบว่าดัชนีปัญหาและความรุนแรงของคอร์รัปชัน อยู่ระดับ 44 ลดลงจากระดับ 49 ดัชนีการป้องกันการคอร์รัปชัน อยู่ระดับ 53 ลดจากระดับ 55 ดัชนีการปราบปรามการคอร์รัปชัน อยู่ระดับ 54 ลดจากระดับ 57 และดัชนีการสร้างจริยธรรมและจิตสำนึกอยู่ระดับ 60 เพิ่มจากระดับ 58 สะท้อนว่ายังมีปัญหาและความรุนแรงของคอร์รัปชันอยู่ แต่ทุกภาคส่วนตระหนักถึงเรื่องคอร์รัปชันมากขึ้น

ติดสินบนยังสูงถึง 1.96 แสนล.

นางเสาวณียกกล่าวว่า สำหรับความเสียหายของการทุจริตคอร์รัปชันประเมินจากงบประมาณประเภทจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ พบว่ามีผู้ประกอบการ 59% ระบุไม่จ่ายเงินพิเศษแก่ข้าราชการหรือนักการเมืองที่ทุจริตเพื่อให้ได้สัญญา เป็นสัดส่วนสูงสุดรอบ 8 ปี นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2553 และเพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อนสัดส่วน 47% ขณะที่ยก 28% ระบุว่าไม่ทราบ เพิ่มจากครั้งก่อนที่ 35% และอีก 13% ระบุว่ายังจ่ายเงินพิเศษ ลดลงจาก 18% แม้กลุ่มระบุจ่ายเงินพิเศษมีสัดส่วนลดลง พบว่าจ่ายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 5-15% ของวงเงินโครงการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด หรือจ่ายเงินพิเศษเฉลี่ย 6.54 หมื่นล้านบาท ถึง 1.96 แสนล้านบาท เพิ่มจากเดือนธันวาคม 2559 ที่จ่ายเฉลี่ย 1-15%

“การจ่ายเงินพิเศษ 5-15% คิดเป็น 2.24-6.72 % ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดของปี 2560 และคิดเป็นสัดส่วน 0.43-1.29% ของจีดีพี หากลดการเรียกเงินสินบนทุกๆ 1% จะทำให้การคอร์รัปชันลดลง 1 หมื่นล้านบาท”

นางเสาวณียกกล่าว

ชี้ข้อโหว่กม.เอื้อทุจริตฟุ้ง

นางเสาวณียกกล่าวอีกว่า นอกจากนั้นกลุ่มตัวอย่าง 51% เห็นว่ามีความรุนแรงของปัญหาคอร์รัปชัน สาเหตุสำคัญเกิดคอร์รัปชันในไทย

คือ ความไม่เข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมาย กระบวนการทางการเมืองขาดความโปร่งใส และตรวจสอบได้ยาก กฎหมายเปิดโอกาสให้สามารถใช้ดุลพินิจที่เอื้อต่อการทุจริต ขาดกลไกการกำกับดูแลกิจการและการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ โดยรูปแบบของการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นบ่อยยังเป็นการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การให้สินบน การเอื้อประโยชน์แก่ญาติหรือพรรคพวก

ลุ้นต่างชาติขยับดัชนีภาพลักษณ์

นายธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย และผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ผลสำรวจดัชนีโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดี ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมารัฐบาลปัจจุบันดูแลสถานการณ์คอร์รัปชันอย่างดี แต่นานาชาติยังไม่เห็นองค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ จัดดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ในปีที่ผ่านมาให้ไทยได้คะแนน 35 จาก 38 และอันดับลดลง 101 จาก 76 ไม่ใช่ชาวไทยทำสถานการณ์ไม่ดี แต่การจัดอันดับดังกล่าวมาจากการเมืองการแก้ไขกฎหมายต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย แต่ปีนี้สถานการณ์ในประเทศไทยดีขึ้น เห็นผลเป็นรูปธรรม จะช่วยทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยอยู่ในมิติที่ดีขึ้น

(อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 9

บีทีเอส

นายธนวรรธน์กล่าวว่า สำหรับกลยุทธ์การแก้ไขทุจริตคอร์รัปชันที่รัฐควรให้ความสำคัญทำเป็นอันดับแรก คือ สร้างกระบวนการหรือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้โดยบุคคลภายนอก ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันในระดับมหภาค เพื่อเป็นตัวอย่างการบังคับใช้อย่างจริงจัง และสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

รมช.เกษตรฯถก8ผู้ว่าอีสาน

ที่สำนักงานชลประทานที่ 6 อ.เมือง จ.ขอนแก่น น.ส.ชุติมา บุญประภัศร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เดินทางร่วมประชุมชี้แจงโครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตข้าวที่มีคุณภาพ โดยได้หารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 8 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ขอนแก่น นครราชสีมา สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม พร้อมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัดและพาณิชย์จังหวัด ถึงรายละเอียดโครงการเชื่อมโยงตลาดเพื่อรองรับผลผลิตข้าวอินทรีย์ของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์และข้าวนาแปลงใหญ่ GAP

น.ส.ชุติมากล่าวว่า การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับหน่วยงานในพื้นที่ใน 8 จังหวัดภาคอีสาน เป็นแหล่งข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ได้หารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงรายละเอียดโครงการ เพื่อปรับกระบวนการในวงจรข้าวให้เกิดการเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับกลุ่มเกษตรกรอย่างแท้จริง โดยมีการจับคู่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์และข้าวนาแปลงใหญ่ GAP อย่างเป็นรูปธรรม ผู้ประกอบการจะซื้อข้าวตามคุณภาพในราคาสูงกว่าตลาด 300-500 บาท โดยผู้ประกอบการจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 และช่วยแนะนำช่องทางตลาดให้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โครงการดังกล่าวมีความตั้งใจจริงที่จะสร้างห่วงโซ่การค้าคุณธรรมที่ยั่งยืน ทุกฝ่ายที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานมีความเกื้อกูลกัน เปลี่ยนจากแนวคิดเดิมๆ ที่ต่างคน-ต่างคิด-ต่างทำ มาสู่แนวคิดรวมคน-ร่วมคิด-ร่วมทำ ยินดีที่จะร่วมกันสร้างตลาดข้าวคุณธรรม ใช้ตลาดนำการผลิต เชื่อมโยงตลาดข้าวอย่างบูรณาการ ทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่การค้าข้าวคุณธรรมจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

หนุนตลาดข้าว-นาแปลงใหญ่

“บุญเจ้าสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ชาวนาและผู้ประกอบการผลิตข้าวที่มีคุณภาพ คือผู้บริโภคกระทรวงเกษตรฯมุ่งยกระดับมาตรฐานการ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Maticchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14397

หน้า: 1 (ล่างขวา), 9, 12

Col.Inch: 242.24 Ad Value: 266,464

PRValue (x3): 799,392

คลิก: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ไม้ยูบีสถานีปีทีเอสตากลิ้นเชื่อม'บางซื่อ-เตาปูน'วันนี้2บ.ใหญ่พื้นที่ทางคู่1.6หมื่นล.

ผลิตข้าวและมีระบบตรวจสอบที่จะสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคที่ซื้อข้าวจากกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับข้าวคุณภาพดีปลอดภัยจากสารตกค้าง คุ่มกับราคาที่สูงขึ้น และขอเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การค้าข้าวคุณธรรมที่ยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาไทย และร่วมกันแก้ไขปัญหาข้าวที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานให้มั่นคงไป" น.ส.ชุตติมา กล่าว และว่า โครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวอินทรีย์ และข้าวนาแปลงใหญ่ GAP ครบวงจร มีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ปี 2560-2564 มีปริมาณข้าวคาดว่าจะผลิตได้ทั้งสิ้น 10 ล้านตัน ข้าวเปลือก กระทรวงเกษตรจะดูแลการเชื่อมโยงผลผลิตกับผู้เข้าร่วมโครงการในการรับซื้อ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการชดเชยดอกเบี้ยอย่างรัดกุมโปร่งใส ให้ผลประโยชน์ตกสู่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตอย่างแท้จริง นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะจัดสรรโควตาร้อยละ 10 ของโควตาการส่งออกข้าวไปอียูจำนวน 2,000 ตัน/ปี สำหรับผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ตามหลักเกณฑ์ อีกทั้งยังสนับสนุนค่าตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อการส่งออกตามที่ประเทศผู้ซื้อกำหนด รวมถึงทำการตลาดและรณรงค์ให้มีการบริโภคข้าวอินทรีย์ และข้าวนาแปลงใหญ่ GAP มากขึ้น

กยท.มั่นใจยางแตะ60บ./กก.

ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) นายธีรชัย สุทธะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวในงานสัมมนาพิเศษเรื่องจับทิศ พืชราคายางพารา โอกาสและความท้าทายว่า มั่นใจว่าสถานการณ์ราคายางพาราจะมีแนวโน้มดีขึ้น จากปริมาณความต้องการในตลาดโลกมากขึ้น โดยราคายางพาราที่เหมาะสมต้องไม่ต่ำกว่า 60 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งใกล้เคียงราคากลางของยางพาราเป้าหมายไว้ ตอนนี้อยู่ต่ำกว่า 60 บาท ปัจจุบันยางพาราที่ผลิตในประเทศมีประมาณ 4.4 ล้านตันต่อปี แบ่งเป็นการใช้ในประเทศประมาณ 6 แสนตันต่อปี และส่งออกประมาณ 3.8 ล้านตันต่อปี หรือสัดส่วน 90%

"ความคืบหน้าเรื่องการดำเนินการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง มีวงเงินเริ่มต้น 1,200 ล้านบาท ตามนโยบายของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มอบให้ กยท.

เป็นเจ้าของ เพื่อหารือกับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ทีพีเอช) เบื้องต้นคาดว่าจะมีการซื้อขายพาราได้ประมาณ 2 แสนตัน หรือคิดเป็น 5% ของปริมาณยางพาราที่ผลิตได้ในประเทศ คาดว่าจะกระตุ้นและสร้างแรงซื้อในตลาดได้เพิ่มขึ้น ทำให้ทิศทางราคายางพาราแนวโน้มดีขึ้น" นายธีรชัยกล่าว และว่า การซื้อขายยางแผ่นรมควัน (RSS) ในตลาดที่พีเอช ที่ร่วมมือกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขณะนี้ยังไม่พบปัญหา เพราะอยู่ในช่วงเริ่มต้นและขนาดตลาดยังเล็กอยู่

ไตรมาส4ซื้อขายยางในทีพีเอช

นายธีรชัยกล่าวว่า ส่วนข้อเสนอของทางตลาดที่พีเอชที่อยากให้ กยท.เป็นตัวกลางในการจัดหาคลังสินค้าสำหรับส่งมอบสินค้า คาดว่าจะทำได้เลยภายใน 1-2 เดือนข้างหน้า หรือไตรมาส 4/2560 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการส่งมอบสินค้าได้สะดวกขึ้น

ด้านนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลท.และรองประธานกรรมการบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือทีพีเอช กล่าวว่าทิศทางของตลาดยางพาราจะเป็นเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ เชื่อว่าความต้องการซื้อของยางพาราจะเพิ่มต่อเนื่อง ทั้งจากการส่งเสริมการใช้ยางพาราในเขตอุตสาหกรรมพิเศษและภาคใต้ รวมถึงการซื้อขายในตลาดที่พีเอช ตั้งเป้าว่าในอนาคตจะมีสภาพคล่องมากขึ้นในระดับเลข 4 หลัก

ทอ.อึ้งเอาผิดใช้โดรนพื้นที่ทัพฟ้า

ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ (บก.ทอ.) พล.อ.ต.พงษ์ศักดิ์ เสมงชัย โฆษกกองทัพอากาศ กล่าวถึงกรณีที พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) ระบุว่า จะดำเนินการเอาผิดอย่างจริงจังกับบุคคลที่นำโดรนขึ้นบินบริเวณสถานที่ราชการและกองทัพอากาศว่า กองทัพอากาศได้ตรวจสอบพบว่า มีบุคคลนำโดรนมาขึ้นบินและถ่ายภาพมุมสูงในพื้นที่กองทัพอากาศ ผลการตรวจสอบพบว่า ภาพบันทึกและนำไปเผยแพร่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องความลับทางราชการ ผบ.ทอ.จึงได้สั่งการให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการ ส่วนมาตรการพิเศษในการควบคุมดูแลโดรนไม่ให้ทำการบินในพื้นที่สถานที่ราชการนั้น การใช้โดรนมีระเบียบข้อบังคับอยู่แล้ว และต้องมีกรขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย การเข้ามาบินในพื้นที่สถานที่ราชการหรือสถานที่ที่กำหนดอยู่

ในประกาศของกระทรวงคมนาคมจะต้องขออนุญาต ส่วนพื้นที่กองทัพอากาศนั้นเป็นพื้นที่ทางยุทธการ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ จะมีอุปกรณ์ตรวจจับโดรน หากตรวจพบก็จะมีอุปกรณ์นำโดรนลงมา เช่น เครื่องแจมเมอร์ เพื่อบรรณควลินการควบคุมและนำโดรนลงมาจับพื้นที่

พบในพื้นที่ชี้แจมเมอร์ล้อย

พล.อ.ต.พงษ์ศักดิ์กล่าวว่า หากนำโดรนมาบินในพื้นที่ทางราชการ ทางเจ้าหน้าที่พบเจอคนเล่นก็จะมีส่วนเข้าไปพูดคุยและสอบถามข้อมูลวัตถุประสงค์ที่มาทำการบิน ได้ลงทะเบียนโดรนถูกต้องหรือไม่ และเจ้าหน้าที่มีอำนาจตรวจสอบภาพที่เข้านับพักได้ หากพบว่ามีการละเมิดความลับทางราชการก็จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย กรณีที่เจอแต่โดรนเข้ามาบินไม่พบผู้เล่นนั้น ถ้าเป็นในพื้นที่กองทัพอากาศ เราก็มีอำนาจที่จะนำลงมาโดยใช้เครื่องมือพิเศษคือแจมเมอร์ เป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เหมือนกับการตัดสัญญาณโทรศัพท์ อย่างไรก็ตาม ขอฝากผู้เล่นโดรนศึกษาข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีเป็นจำนวนมากด้วย โดยต้องหลีกเลี่ยงการบินใกล้สถานที่ราชการและสนามบิน ที่มีรัศมีห้ามเข้ามาใกล้ในระยะ 9 กิโลเมตร และห้ามบินสูงเกิน 90 เมตร หรือ 300 ฟุต เพราะหากเกิดอุบัติเหตุจะเกิดความสูญเสียมากมายมหาศาลทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน

เอกชนห่วงขึ้นทะเบียนต่างดาวต่ำ

จากกรณีตัวเลขการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างดาวต่ำกว่าเกณฑ์ที่รัฐบาลประมาณการไว้ นั้น นายทวี ชูกิจเกษม รองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า มองว่าจะไม่มีนัยสำคัญ ที่จะกระทบในทางลบ แม้ระยะสั้นอาจทำให้โครงการก่อสร้างทั้งภาคเอกชนและภาครัฐมีความล่าช้าบ้าง แต่จะเป็นผลดีในระยะยาวอย่างน้อยแรงงานต่างดาวที่มาจากทะเบียนจะเป็นแรงงานจริงที่เข้ามาทำงาน

"อย่าเพิ่งไปกังวลว่าตัวเลขสรุปออกมาประมาณ 7 แสนกว่ารายนั้นเป็นตัวเลขต่ำกว่าเกณฑ์ เพราะทางการก็ยังไม่สรุปตัวเลขแรงงานต่างดาวทั้งหมดว่ามีเท่าไร ซึ่งการจดทะเบียนแรงงานต่างดาว จะเป็นผลดีมากกว่าอย่างน้อยทำให้มั่นใจว่าตัวเลขแรงงานต่างดาวชัดเจนว่ามีเท่าไร รวมถึงผลดีกับหน่วยงาน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14397

หน้า: 1 (ล่างขวา), 9, 12

Col.Inch: 242.24 Ad Value: 266,464

PRValue (x3): 799,392

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ไม้ยูบสถानीปีทีเอสตากลินเชื่อม'บางซื่อ-เตาปูน'วันนี้2บ.ใหญ่พื้นที่ทางคู่1.6หมื่นล.

หรือผู้จัดการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวในแต่ละประเทศด้วย" นายกรีกกล่าว

นายเกรียงไกร เขียวกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าว ว่า จากยอดลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวเมื่อครบกำหนด 15 วันมีจำนวนน้อยประมาณ 7 แสนราย ซัดอีกกว่า 2.3 ล้านราย เพราะหนีกลับประเทศนั้น ถือเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวล อยากให้ผู้ประกอบการที่ขาดแคลนแรงงานที่ส่วนใหญ่ เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เตรียมแผนรับมือให้ดี อาทิ สุทธิจรรยาอาหาร บริการ ขณะทีภาครัฐต้องรับมือกับผลกระทบ เพราะอาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของไทยให้ชะงักงันในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ถือเป็นเรื่องที่น่าห่วงอย่างมาก

ร้านอาหารจีเล็กอาชีพสงวน

นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคม ภัตตาคารไทย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมา ตนพร้อมตัวแทนสมาคมและตัวแทนวิชาชีพต่างๆ เช่น ด้านเกษตร ร้านอาหาร และก่อสร้าง เป็นต้น ได้ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ร่วมด้วย เป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนถึงผลกระทบหลังประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และใช้อำนาจ ม.44 ระงับการบังคับใช้บางมาตราออกไปถึงสิ้นปีนี้ รวมถึงหาข้อสรุปว่ามีแรงงานต่างด้าวถูกและผิดกฎหมายเท่าไร และข้อเสนอแนวทางหรือมาตรการเพิ่มเติมในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ว่าต้องการให้ทบทวนหรือปรับปรุงแก้ไขจุดไหน เช่น บทลงโทษ เพื่อนำมาประชุมอีกครั้งใน 2 สัปดาห์หน้า ทั้งนี้ เอกชนต่าง

เสนอให้ทบทวนและแก้ไขเรื่อง 39 อาชีพที่สงวนไว้ให้กับคนไทยและทำได้เฉพาะกรรมกรและงานบ้าน ซึ่งไม่สอดคล้องกับปัจจุบันที่ร้านอาหารต้องการแรงงานต่างด้าวมกขึ้น

ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวไม่คืบ

ที่กระทรวงการคลัง นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวภายหลังหารือกับนางแพตริเซีย มงคลวนิช รองอธิบดีกรมสรรพากร และนายพรชัย ชิวระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ซึ่งประชุมแทนปลัดกระทรวงการคลังว่า ททท.เสนอมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว และได้หารือกับภาคเอกชนแล้ว และอยากให้ใช้ยาแรงกระตุ้นท่องเที่ยว โดยเสนอให้แบ่งโซนและนำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวลดหย่อนภาษีสูงสุด 5 หมื่นบาท จากปีก่อนกระทรวงการคลังเคยออกมาตรการภาษีสนับสนุนการท่องเที่ยวถึง 3 หมื่นบาท ซึ่งการประชุมครั้งนี้ยังไม่มียุติ ทั้งนี้ ในการประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งตัวแทนกระทรวงการคลังระบุว่า นายอภิศักดิ์ ดันติวงรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อยากเห็นการกระตุ้นท่องเที่ยวใน 3 จังหวัดภาคใต้และพื้นที่น้ำท่วม และอยากให้ ททท.มีนโยบายช่วยกระตุ้นด้วย คงต้องหารือกันอีกครั้งระหว่าง ททท. และกระทรวงการคลัง เพื่อสรุปแนวทางให้เร็วที่สุด เนื่องจากนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายกับ ททท.มาว่าให้ช่วยไปคิดมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวโดยใช้มาตรการภาษี



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Section: First Section/เกษตร

วันที่: ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560

ปีที่: 68 ฉบับที่: 23482

Col.Inch: 13.86 Ad Value: 14,553

ภาพขาว: พัฒนาธุรกิจยางพารา

หน้า: 12(ขวา)

PRValue (x3): 43,659

คลิป: ลีลี



พัฒนาธุรกิจยางพารา...ดร.ธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พร้อมด้วยนายชัยพจน์ เรืองวรรณวัฒนา นายกสมาคมยางพาราไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาข้อมูลข่าวสารและธุรกิจยางพาราเพื่อส่งเสริมด้านการพัฒนาธุรกิจยางพารา พร้อมนำเสนอข้อมูลทางวิชาการเพื่อพัฒนาวงการยางพาราไทย ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สำนักข่าวไทย <http://www.tnamcot.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2560 เวลา 05:52

Site Value: 5,000

หัวข้อข่าว: เกษตรสร้างชาติ : เกษตรผสมผสาน ปลูกสำเภาในสวนยางพารา จ.ปราจีนบุรี

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1) : 5,000

เกษตรสร้างชาติ : เกษตรผสมผสาน ปลูกสำเภาในสวนยางพารา จ.ปราจีนบุรี



ปราจีนบุรี 9 ส.ค. - เกษตรกรชาวสวนยางพารา จ.ปราจีนบุรี ได้รับการส่งเสริมจากการยางแห่งประเทศไทย ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกสำเภาในสวนยาง พร้อมต่อยอดใช้เทคนิคทำให้สำเภาออกฤดูกาล จนประสบความสำเร็จทางอาชีพและรายได้ ปัจจุบันสวนแห่งนี้ได้รับยกย่องเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย



กว่า 10 ปี ที่ "ลักษณะ ฤทธิรักษ์ดี" เกษตรกรตำบลวังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ยึดอาชีพทำสวนยาง แต่ประสบปัญหาราคายางตกต่ำหลายปีติดต่อกันจนมีหนี้สินกับธนาคาร กระทั่งการยางแห่งประเทศไทยเข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเปลี่ยนมาทำเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืชอื่นแซมช่วงที่ต้นยางยังเล็ก ลักษณะจึงปรับพื้นที่กว่า 6 ไร่ มาปลูกสำเภาพันธุ์ฮีดอ เพราะคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และเป็นที่ต้องการของตลาด



จุดเด่นของสำเภาพันธุ์ฮีดอ คือ ลูกดก เมล็ดเล็ก เนื้อหวานแห้งกรอบ คุณลักษณะนี้มาเทคนิคทำให้สำเภาออกฤดูกาลด้วยการใช้สารโพแทสเซียมคลอไรด์ เพื่อยับยั้งการแตกใบอ่อน จากนั้นอีกประมาณ 25-30 วัน ใบอ่อนจะแตกใหม่พร้อมผลิดอกออกผลนอกฤดูตามต้องการ เช่น ช่วงเทศกาลปีใหม่ และช่วงตรุษจีน ราคาจะสูงกว่าเท่าตัว จากราคาสำเภาในฤดูกาล แต่ละปีมีรายได้ทดแทนช่วงราคายางพาราคต่ำหลายแสนบาท



นอกจากนี้ยังนำเกษตรกรทฤษฎีใหม่เข้ามาใช้ ด้วยการขุดบ่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้ง ความสำเร็จจากการทำเกษตรผสมผสานในสวนยาง การยางแห่งประเทศไทยประกาศให้สวนยางแห่งนี้ เป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปิดให้เกษตรกรและผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานเป็นแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการทำเกษตรแบบผสมผสานกับพืชชนิดอื่น ๆ ได้. - สำนักข่าวไทย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

Matchon Online <http://www.matchon.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2560 เวลา 05:53

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: ชุมพรตั้งเป้าโค่นยาง 1.82 หมื่นไร่ การยางฯเผยให้ราคาขึ้นพรวดเป็นไปไม่ได้ ปลุกกันเยอะเกินใบ

ชุมพรตั้งเป้าโค่นยาง 1.82 หมื่นไร่ การยางฯเผยให้ราคาขึ้นพรวดเป็นไปไม่ได้ ปลุกกันเยอะเกินใบ



เมื่อวันที่ 9 ส.ค. นายไสว นารีพล ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร เปิดเผยถึงสถานการณ์ยางพาราในภาพรวมของจังหวัดชุมพรว่า ชุมพรมีส่วนยาง 350,000 ไร่ และมีเกษตรกร 22,300 รายที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับการยางฯ ส่วนสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ แต่การยางฯ ขอให้มาแจ้งอีก 162,600 ไร่ เกษตรกร 9,565 ราย รวมมีพื้นที่ปลูกยางใน จ.ชุมพรประมาณ 513,000 ไร่ มีคนกรีดยาง ที่ขึ้นทะเบียน 9,946 ราย ส่วนสถาบันเกษตรกรมี 13 สถาบัน ทั้งสหกรณ์ สมาคม กลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคลที่มาขึ้นทะเบียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนคือเงินจากกองทุนพัฒนาการยางตาม พ.ร.บ.การยางฯ มาตรา 49

นายไสว กล่าวว่า การทำให้ราคายางขึ้นแบบพรวดพราดคงเป็นไปไม่ได้ เพราะมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งปริมาณยาง อุปสงค์ อุปทาน (Demand – Supply) ซึ่ง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีบอกว่า พื้นที่ปลูกยางมีมากเกินไป มีการปลูกในพื้นที่ป่า ในพื้นที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากราคาเคยขึ้นสูงสุดถึง กิโลกรัมละ 170-180 บาท แต่หลังจากมีการปลูกยางเพิ่มขึ้นในภาคเหนือและภาคอีสาน ทำให้มีปริมาณยางเพิ่มขึ้น นอกจากนั้น ยังมีปัจจัยเรื่องราคาน้ำมันที่มีผลต่อราคายางด้วย หากน้ำมันเบนซินราคาเท่าไร ราคา ยางจะมากขึ้นเป็นสองเท่า เป็นในลักษณะคู่ขนานกันแบบนี้ตลอด หากราคาน้ำมันลง และมียางสังเคราะห์เพิ่มมากขึ้น เช่น ยางที่ปัดน้ำฝนจะกรดยที่มีทั้งยางแท้และยางเทียม หากเป็นยางแท้จะใช้ได้นาน ไม่ดำเหมือนยางเทียม ก็จะทำให้ราคายางธรรมชาติตกลง ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินก็ยังส่งผลต่อราคายางด้วย

ขณะนี้การยางฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกชี้แจงมาตรการการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวสวนยาง เช่น การมีส่วนได้ส่วนเสียตาม พ.ร.บ.การยางฯ นอกจากนั้น ยังขอให้ ผอ.การยางฯ สาขาต่างๆ เข้าร่วมชี้แจงในที่ประชุมประจำเดือนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านโดยตลอดว่ารัฐบาลมีมาตรการแก้ไขปัญหายางอย่างไร เช่น การควบคุมปริมาณการผลิตยางของชุมพรให้เหลือแค่ 400,000 ไร่ต่อปี ส่วนอีก 100,000 ไร่ หรือ 25% ได้แนะนำให้นำเงินไปปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน ซึ่งในชุมพรมีเป้าหมายในการโค่นต้นยางจำนวน 14,000 ไร่ แต่การยางฯ ชุมพร ได้ขอเพิ่มเป็น 18,200 ไร่ และเพิ่งปีได้รับการขอโค่นต้นยางไปเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

“จากนั้น จะเริ่มเปิดขอรับการสนับสนุนปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561 โดยจ่ายเงินช่วยเหลือให้ไร่ละ 16,000 บาท อาจเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสาน คือ มีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ และทำประมงในสวนยางเดิมด้วยก็ได้ แต่ต้องมียางอย่างน้อย 42 ต้นต่อไร่” นายไสว กล่าว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

Stock The Day <http://www.stocktheday.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2560 เวลา 06:15

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1) : 5,000

หัวข้อข่าว: จับทิศ พืชราคาขายพารา โอกาสและความท้าทาย 10 ส.ค. นี้

หมวดหมู่: ตลาดหลักทรัพย์



จับทิศ พืชราคาขายพารา โอกาสและความท้าทาย 10 ส.ค. นี้

บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX) และการยางแห่งประเทศไทย ขอเชิญสนใจร่วมสัมมนา 'จับทิศ พืชราคาขายพารา โอกาสและความท้าทาย' ซึ่งแนวโน้มทิศทางราคาขายพาราครึ่งหลังปี 2560 เรียนรู้กลยุทธ์การเทรดเพื่อทำกำไรและบริหารความเสี่ยงด้วยพาราล่วงหน้าใน TFEX พร้อมรับฟังนโยบายจากภาครัฐ และบทบาทของ TFEX ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทย

พบกับสัมมนานี้หัวข้อ 'อนาคตของพาราไทย โอกาสและความท้าทาย' โดย ดร. วีรวิช สุขละชาติ ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย ดร. หลักษณ์ กิตติพล ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไทยอ้อยยางพารา ทพ. พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต กรรมการผู้จัดการ บ. วงศ์บัณฑิต จำกัด และ ดร. รินใจ ชาครพิทักษ์ฉวี กรรมการผู้จัดการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) และ หัวข้อ 'จับทิศ พืชตกกลยุทธ์ ทำกำไรบนราคาขายพารา ใน TFEX' โดย สุทธิเกียรติพงษ์ธาวร รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายตลาดรอนท์ บล. เคที ซีมิโก้ จำกัด และ จุติ เถนวงค์นิกร เจ้าของแผนเพจ CB TRADER วันพฤหัสบดีที่ 10 ส.ค. 2560 เวลา 8.30-11.30 น. ณ หอประชุมศุภครีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์ฯ สัารองที่นั่งที่ www.TFEX.co.th สอบถาม 0 2009 9999 ฟรี



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

Power time online <http://www.powertimeonline.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2560 เวลา 06:16

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: จับทิศ พืชตราค่างพารา โอกาสและความท้าทาย 10 ส.ค. นี้

หมวดหมู่: ตลาดหลักทรัพย์



จับทิศ พืชตราค่างพารา โอกาสและความท้าทาย 10 ส.ค. นี้

บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX) และการยางแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนนักลงทุนร่วมสนทนา "จับทิศ พืชตราค่างพารา โอกาสและความท้าทาย" หัวข้อใหม่ทิศทางการค้าพาราครั้งหลังปี 2560 เรียนรู้กลยุทธ์การเทรดเพื่อทำกำไรและบริหารความเสี่ยงด้วยพาราล่วงหน้าใน TFEX พร้อมรับฟังนโยบายจากภาครัฐ และบทบาทของ TFEX ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพบกับสัมมนาหัวข้อ "อนาคตพาราไทย โอกาสและความท้าทาย" โดย ดร. อี๊ดช อุชชะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ดร. หลีกชัย กิตติพล ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไทยอ้อยพารา ทพ. พงษ์ศักดิ์ เกตุวงศ์บัณฑิต กรรมการผู้จัดการ บ. วงศ์บัณฑิต จำกัด และ ดร. ธีรใจชาครที่พัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) และ หัวข้อ "จับทิศ พืชตราค่างพารา ทำกำไรบนราคาพารา ใน TFEX" โดย สุนทรี เกียรติพงษ์ถาวร รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายตลาดอนุพันธ์ บล. เคที ซีมิโก้ จำกัด และ จุติ เสนางคนิกร เจ้าของแฟนเพจ CB TRADER วันพฤหัสบดีที่ 10 ส.ค. 2560 เวลา 8.30-11.30 น. ณ หอประชุมศุภกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำรองที่นั่งที่ www.TFEX.co.th สอบถาม 0 2009 9999 ฟรี



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

Mice Today <http://www.micetoday.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2560 เวลา 06:17

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1) : 5,000

หัวข้อข่าว: จับทิศ พืชตราคayangพารา โอกาสและความท้าทาย 10 ส.ค. นี้

หมวดหมู่: ตลาดหลักทรัพย์



จับทิศ พืชตราคayangพารา โอกาสและความท้าทาย 10 ส.ค. นี้

บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX) และการยางแห่งประเทศไทย ขอเชิญสนใจร่วมสัมมนา "จับทิศ พืชตราคayangพารา โอกาสและความท้าทาย" พึ่งแนวโน้มทิศทางการคayangพาราครั้งหลังปี 2560 เรียนรู้กลยุทธ์การเทรดเพื่อทำกำไรและบริหารความเสี่ยงด้วยคayangพาราล่วงหน้าใน TFEX พร้อมรับฟังนโยบายจากภาครัฐ และบทบาทของ TFEX ในการพัฒนาอุตสาหกรรมคayangพาราให้กับสัมมนาหัวข้อ "อนาคตคayangพาราไทย โอกาสและความท้าทาย" โดย ดร. ธิธีช สุขชะอาด ผู้ว่าการคayangแห่งประเทศไทย ดร. หลีกชัย กิตติพล ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไทยอ้อยคayangพารา พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต กรรมการผู้จัดการ บ. วงศ์บัณฑิต จำกัด และ ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) และ หัวข้อ "จับทิศ พืชตราคayangพารา ทำกำไรบนราคาคayangพารา ใน TFEX" โดย สุเทพี เกียรติพงษ์ถาวร รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายตลาดรองอนุพันธ์ บด. เคที ซีมิโก้ จำกัด และ จุติ เสนางคนิกร เจ้าของแฟนเพจ CB TRADER วันพฤหัสบดีที่ 10 ส.ค. 2560 เวลา 8.30-11.30 น. ณ หอประชุมสุกรีชัย แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์ฯ สํารองที่นั่งที่ www.TFEX.co.th สอบถาม 0 2009 9999 หรือ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เส้นทางทางการเงิน <http://www.moneylifetoday.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2560 เวลา 06:18

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: จับทิศ พืชตราคายางพารา โอกาสและความท้าทาย 10 ส.ค. นี้

จับทิศ พืชตราคายางพารา โอกาสและความท้าทาย 10 ส.ค. นี้

Category: ตลาดหลักทรัพย์

Published on Wednesday, 09 August 2017 17:00

Hits: 1594



จับทิศ พืชตราคายางพารา โอกาสและความท้าทาย 10 ส.ค. นี้

บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX) และการยางแห่งประเทศไทย ชวนผู้สนใจร่วมสัมมนา 'จับทิศ พืชตราคายางพารา โอกาสและความท้าทาย' ฟังแนวโน้มทิศทางราคายางพาราครึ่งหลังปี 2560 เรียนรู้กลยุทธ์การเทรดเพื่อทำกำไรและบริหารความเสี่ยงด้วยยางพาราล่วงหน้าใน TFEX พร้อมรับฟังนโยบายจากภาครัฐ และบทบาทของ TFEX ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยาง

พบกับสัมมนาหัวข้อ 'อนาคตยางพาราไทย โอกาสและความท้าทาย' โดย ดร. อีริช สุธะธาดา ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ดร. หลักชัย กิตติพล ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไทยอีวียางพารา ทพ. พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์ บัณฑิต กรรมการผู้จัดการ บ. วงศ์บัณฑิต จำกัด และ ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) และ หัวข้อ 'จับทิศ พืชตราคายางพารา ทำกำไรบน

ราคาขายพารา ใน TFEX' โดย สุนทรี เกียรติพงษ์ถาวร รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตราสารอนุพันธ์ บล. เคที ซีมิโก้ จำกัด และ จุติ เสาวงามคณิศร เจ้าของแฟนเพจ CB TRADER วันพฤหัสบดีที่ 10 ส.ค. 2560 เวลา 8.30-11.30 น. ณ หอประชุมศุภกฤษี แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำรองที่นั่งที่ www.TFEX.co.th สอบถาม 0 2009 9999 ฟรี



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

Investor Guide Today <http://www.investorguidetoday.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2560 เวลา 06:19

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1) : 5,000

หัวข้อข่าว: จับทิศ พืชตราคayangพารา โอกาสและความท้าทาย 10 ส.ค. นี้

หมวดหมู่: ตลาดหลักทรัพย์



จับทิศ พืชตราคayangพารา โอกาสและความท้าทาย 10 ส.ค. นี้

บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX) และการยางแห่งประเทศไทย ชวนผู้สนใจร่วมสัมมนา 'จับทิศ พืชตราคayangพารา โอกาสและความท้าทาย' พังแนงโน้มทิศทางการค้ายางพาราครั้งหลังปี 2560 เรียนรู้กลยุทธ์การเทรดเพื่อทำกำไรและบริหารความเสี่ยงด้วยยางพาราล่วงหน้าใน TFEX พร้อมรับฟังนโยบายจากภาครัฐ และบทบาทของ TFEX ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพบกับสัมมนานี้ชื่อ 'อนาคตยางพาราไทย โอกาสและความท้าทาย' โดย ดร. อธิษฐ์ สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ดร. หลีกชัย กิตติพล ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ไทยอ้อยยางพารา ทพ. พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์ บัณฑิต กรรมการผู้จัดการ บ. วงศ์บัณฑิต จำกัด และ ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) และ หัวข้อ 'จับทิศ พืชตราคayangพารา ทำกำไรบนราคาขายพารา ใน TFEX' โดย สุเมทธิ เกียรติพงษ์ถาวร รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายตราสารอนุพันธ์ บล. เคที ซีมิโก้ จำกัด และ จุติ เสนางคนิกร เจ้าของแฟนเพจ CB TRADER วันพฤหัสบดีที่ 10 ส.ค. 2560 เวลา 8:30-11:30 น. ณ หอประชุมสุกรีชัย แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์ฯ สักรองที่นี้ www.TFEX.co.th สอบถาม 0 2009 9999 ฟรี



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

News Data Today <http://www.newsdatatoday.com>

Rating: ★☆☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2560 เวลา 06:20

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: จับทิศ พืชราคาอย่างพารา โอกาสและความท้าทาย 10 ส.ค. นี้

Category: ตลาดหลักทรัพย์

Published: Wednesday, 09 August 2017 17:00

Hits: 1597



จับทิศ พืชราคาอย่างพารา โอกาสและความท้าทาย 10 ส.ค. นี้

บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX) และการยางแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจร่วมสัมมนา "จับทิศ พืชราคาอย่างพารา โอกาสและความท้าทาย" ฟังแนวโน้มทิศทางราคาอย่างพาราครึ่งหลังปี 2560 เรียนรู้กลยุทธ์การเทรดเพื่อทำกำไรและบริหารความเสี่ยงด้วยอย่างพาราล่วงหน้าใน TFEX พร้อมรับฟังนโยบายจากภาครัฐ และบทบาทของ TFEX ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยาง

พบกับสัมมนาหัวข้อ "อนาคตยางพาราไทย โอกาสและความท้าทาย" โดย ดร. ธวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ดร. หลีกชัย กิตติพิต ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ไทยอ้อยยางพารา ทพ. พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์ บัณฑิต กรรมการผู้จัดการ บ. วงศ์บัณฑิต จำกัด และ ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) และ หัวข้อ "จับทิศ พืชกลยุทธ ทำกำไรบน

ราคาอย่างพารา ใน TFEX" โดย สุนทรี เกียรติพงษ์ถาวร รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตราสารอนุพันธ์ บล. เคที ซีมิโก้ จำกัด และ จุติ เสนางคนิกร เจ้าของแฟนเพจ CB TRADER วันพฤหัสบดีที่ 10 ส.ค. 2560 เวลา 8.30-11.30 น. ณ หอประชุมสุกรีชัย แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำรองที่นั่งที่ www.TFEX.co.th สอบถาม 0 2009 9999 ฟรี



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

CHAIRMAN (Today) REVIEW <http://www.chairmantoday.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2560 เวลา 06:22

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1) : 5,000

หัวข้อข่าว: จับทิศ พืชตราคayangพารา โอกาสและความท้าทาย 10 ส.ค. นี้

หมวดหมู่: ตลาดหลักทรัพย์



จับทิศ พืชตราคayangพารา โอกาสและความท้าทาย 10 ส.ค. นี้

บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX) และการยางแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนใจร่วมสัมมนาจับทิศ พืชตราคayangพารา โอกาสและความท้าทาย ทั้งแนวโน้มทิศทางราคา ยางพาราครึ่งหลังปี 2560 เรียนรู้กลยุทธ์การเทรดเพื่อทำกำไรและบริหารความเสี่ยงด้วยยางพาราล่วงหน้าใน TFEX พร้อมรับฟังนโยบายจากภาครัฐ และบทบาทของ TFEX ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพบกับสัมมนาหัวข้อ 'อนาคตยางพาราไทย โอกาสและความท้าทาย' โดย ดร. อี๊ดช สุขระยอด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ดร. หลักชัย กิตติพล ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไทยอ้อยยางพารา ทพ.พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต กรรมการผู้จัดการ บ. วงศ์บัณฑิต จำกัด และ ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) และ หัวข้อ 'จับทิศ พืชตราคayangพารา ทำกำไรบนราคายางพารา ใน TFEX' โดย สุรินทร์ เกียรติพงษ์ถาวร รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายตลาดอนุพันธ์ บล. เคที ซีมิโก้ จำกัด และ จุติ เสนางคนิกร เจ้าของแฟนเพจ CB TRADER วันพฤหัสบดีที่ 10 ส.ค. 2560 เวลา 8:30-11:30 น. ณ ห้องประชุมสุกรีชัย แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลีวรวงศ์ที่ www.TFEX.co.th สอบถาม 0 2009 9999 ฟรี



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

คอบู๊น <http://www.corehoononline.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2560 เวลา 06:22

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1) : 5,000

หัวข้อข่าว: จับทิศ พืชตราคayangพารา โอกาสและความท้าทาย 10 ส.ค. นี้

หมวดหมู่: ตลาดหลักทรัพย์



จับทิศ พืชตราคayangพารา โอกาสและความท้าทาย 10 ส.ค. นี้

บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX) และการยางแห่งประเทศไทย ขอเชิญ
สนใจร่วมสัมมนาจับทิศ พืชตราคayangพารา โอกาสและความท้าทาย ทั้งแนวโน้มทิศทางราคา
ยางพาราครึ่งหลังปี 2560 เรียนรู้กลยุทธ์การเทรดเพื่อทำกำไรและบริหารความเสี่ยงด้วยยางพาราล่วง
หน้าใน TFEX พร้อมรับฟังนโยบายจากภาครัฐ และบทบาทของ TFEX ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยาง
พบกับสัมมนาหัวข้อ 'อนาคตยางพาราไทย โอกาสและความท้าทาย' โดย ดร. อีรัช สุขละชาติ ผู้
ว่าการยางแห่งประเทศไทย ดร. หลักชัย กิตติพล ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไทย
อี้อยางพารา ทพ.พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต กรรมการผู้จัดการ บ. วงศ์บัณฑิต จำกัด และ ดร. รินใจ
ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) และ หัวข้อ 'จับทิศ
พืชตราคayangพารา ทำกำไรบนราคายางพารา ใน TFEX' โดย สุนทรี เกียรติพงษ์ถาวร รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายตราสารอนุพันธ์ บล. เคที ซีมิโก้ จำกัด และ สุติ เสนางคนิกร เจ้าของแพลตฟอร์ม CB TRADER วัน
พฤหัสบดีที่ 10 ส.ค. 2560 เวลา 8:30-11:30 น. ณ หอประชุมสุกรีชัย แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์ฯ
สำรองที่นั่งที่ www.TFEX.co.th สอบถาม 0 2009 9999 หรือ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ชัยสมรภูมิ <http://www.chaisamorapum.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2560 เวลา 07:15

Site Value: 5,000

หัวข้อข่าว: จับทิศ พืชตราค่างพารา โอกาสและความท้าทาย 10 ส.ค. นี้

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

จับทิศ พืชตราค่างพารา โอกาสและความท้าทาย 10 ส.ค. นี้

Category: ตลาดหลักทรัพย์

Published on Wednesday, 09 August 2017 17:00

Hits: 1602



จับทิศ พืชตราค่างพารา โอกาสและความท้าทาย 10 ส.ค. นี้

บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX) และการยางแห่งประเทศไทย ชวนผู้สนใจร่วมสัมมนา 'จับทิศ พืชตราค่างพารา โอกาสและความท้าทาย' ฝั่งแนวโน้มทิศทางการค่างพาราครึ่งหลังปี 2560 เรียนรู้กลยุทธ์การเทรดเพื่อทำกำไรและบริหารความเสี่ยงด้วยค่างพาราล่วงหน้าใน TFEX พร้อมรับฟังนโยบายจากภาครัฐ และบทบาทของ TFEX ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยาง

พบกับสัมมนาหัวข้อ 'อนาคตค่างพาราไทย โอกาสและความท้าทาย' โดย ดร. ธิธีช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ดร. หลักชัย กิตติพล ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไทยฮั้วค่างพารา ทพ. พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์ บัณฑิต กรรมการผู้จัดการ บ. วงศ์บัณฑิต จำกัด และ ดร. รินใจ ชาติกรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) และ หัวข้อ 'จับทิศ พืชตราค่างพารา ทำกำไรบน

ราคาค่างพารา ใน TFEX' โดย สุรินทร์ เกียรติพงษ์ถาวร รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตลาดสารอนุพันธ์ บล. เคที ซีมิโก้ จำกัด และ จูดี เสนางคนิกร เจ้าของแฟนเพจ CB TRADER วันพฤหัสบดีที่ 10 ส.ค. 2560 เวลา 8.30-11.30 น. ณ หอประชุมศุภกสิย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำรองที่นั่งที่ www.TFEX.co.th สอบถาม 0 2009 9999 ฟรี



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

Biz bi weekly <http://www.bizbiweekly.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2560 เวลา 07:16

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: จับทิศ พืชตราค่างพารา โอกาสและความท้าทาย 10 ส.ค. นี้

จับทิศ พืชตราค่างพารา โอกาสและความท้าทาย 10 ส.ค. นี้

Category: ตลาดหลักทรัพย์

Published on Wednesday, 09 August 2017 17:00

Hits: 1603



จับทิศ พืชตราค่างพารา โอกาสและความท้าทาย 10 ส.ค. นี้

บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX) และการยางแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจร่วมสัมมนา 'จับทิศ พืชตราค่างพารา โอกาสและความท้าทาย' ฝั่งแนวโน้มทิศทางการค้าค่างพาราครึ่งหลังปี 2560 เรียนรู้กลยุทธ์การเทรดเพื่อทำกำไรและบริหารความเสี่ยงด้วยค่างพาราล่วงหน้าใน TFEX พร้อมรับฟังนโยบายจากภาครัฐ และบทบาทของ TFEX ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยาง

พบกับสัมมนาหัวข้อ 'อนาคตค่างพาราไทย โอกาสและความท้าทาย' โดย ดร. อธิษฐ์ สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ดร. หลักชัย กิตติพล ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไทยฮั้วค่างพารา ทพ. พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์ บัณฑิต กรรมการผู้จัดการ บ. วงศ์บัณฑิต จำกัด และ ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) และ หัวข้อ 'จับทิศ พืชตราค่างพารา ทำกำไรบน

ราคาค่างพารา ใน TFEX' โดย สุนทรี เกียรติพงษ์ถาวร รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตราสารอนุพันธ์ บล. เคที ซีมิโก้ จำกัด และ จุติ เสนางคนิกร เจ้าของแทนเพจ CB TRADER วันพฤหัสบดีที่ 10 ส.ค. 2560 เวลา 8.30-11.30 น. ณ หอประชุมศุภกฤษี แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำรองที่นั่งที่ www.TFEX.co.th สอบถาม 0 2009 9999 ฟรี



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ต้นแบบธุรกิจ <http://www.thaibusinesmaster.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2560 เวลา 07:17

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: จับทิศ พืชตราค่างพารา โอกาสและความท้าทาย 10 ส.ค. นี้

หมวดหมู่: ตลาดหลักทรัพย์



จับทิศ พืชตราค่างพารา โอกาสและความท้าทาย 10 ส.ค. นี้

บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX) และการยางแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนใจร่วมสัมมนา 'จับทิศ พืชตราค่างพารา โอกาสและความท้าทาย' ฟังแนวโน้มทิศทางการค้าค่างพาราครึ่งหลังปี 2560 เรียนรู้กลยุทธ์การเทรดเพื่อทำกำไรและบริหารความเสี่ยงด้วยค่างพาราล่วงหน้าใน TFEX พร้อมรับฟังนโยบายจากภาครัฐ และบทบาทของ TFEX ในการพัฒนาอุตสาหกรรมค่างพาราพบกับสัมมนาหัวข้อ 'อนาคตค่างพาราไทย โอกาสและความท้าทาย' โดย ดร. ชีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ดร. หลีกชัย กิตติพล ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไทยอ้อยค่างพารา ทพ. พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต กรรมการผู้จัดการ บ. วงศ์บัณฑิต จำกัด และ ดร. รินใจ ชาติศรีพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) และ หัวข้อ 'จับทิศ พืชตราค่างพารา ทำกำไรบนราคาค่างพารา ใน TFEX' โดย สุรินทร์ เกียรติพงษ์ถาวร รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตราสารอนุพันธ์ บล. เคที ซีมิโก้ จำกัด และ จุติ เสนางคนิกร เจ้าของแฟนเพจ CB TRADER วันพฤหัสบดีที่ 10 ส.ค. 2560 เวลา 8.30-11.30 น. ณ หอประชุมสุโขทัย แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์ฯ สัารองที่นึ่งที่ www.TFEX.co.th สอบถาม 0 2009 9999 ฟรี



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ทำงานด้วยการท่องเที่ยว <http://www.work2travelonline.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2560 เวลา 07:18

Site Value: 5,000

หัวข้อข่าว: จับทิศ พืชตราคayangพารา โอกาสและความท้าทาย 10 ส.ค. นี้

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

จับทิศ พืชตราคayangพารา โอกาสและความท้าทาย 10 ส.ค. นี้

Category: ตลาดหลักทรัพย์

Published on Wednesday, 09 August 2017 17:00

Hits: 1605



จับทิศ พืชตราคayangพารา โอกาสและความท้าทาย 10 ส.ค. นี้

บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX) และการยางแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจร่วมสัมมนา 'จับทิศ พืชตราคayangพารา โอกาสและความท้าทาย' ฝั่งแนวโน้มทิศทางราคาพาราครึ่งหลังปี 2560 เรียนรู้กลยุทธ์การเทรดเพื่อทำกำไรและบริหารความเสี่ยงด้วยพาราล่วงหน้าใน TFEX พร้อมรับฟังนโยบายจากภาครัฐ และบทบาทของ TFEX ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยาง

พบกับสัมมนาหัวข้อ 'อนาคตยางพาราไทย โอกาสและความท้าทาย' โดย ดร. อธิษฐ์ สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ดร. หลักชัย กิตติพล ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไทยอ้อยยางพารา ทพ. พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์ บัณฑิต กรรมการผู้จัดการ บ. วงศ์บัณฑิต จำกัด และ ดร. รินใจ ชาศรีพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) และ หัวข้อ 'จับทิศ พืชตราคayangพารา ทำกำไรบน

ราคาพารา ใน TFEX' โดย ลุนทรี เกียรติพงษ์ถาวร รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตราสารอนุพันธ์ บล. เคที ซีมิโก้ จำกัด และ จุติ เสนางคนิกร เจ้าของแทนเพจ CB TRADER วันพฤหัสบดีที่ 10 ส.ค. 2560 เวลา 8.30-11.30 น. ณ หอประชุมศุภกิริย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำรองที่นั่งที่ www.TFEX.co.th สอบถาม 0 2009 9999 หรือ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

คนวัยทำงาน วันนี้ <http://www.workingagetoday.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2560 เวลา 07:19

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: จับทิศ พืชตราค่างพารา โอกาสและความท้าทาย 10 ส.ค. นี้

จับทิศ พืชตราค่างพารา โอกาสและความท้าทาย 10 ส.ค. นี้

Category: ตลาดหลักทรัพย์

Published on Wednesday, 09 August 2017 17:00

Hits: 1606



จับทิศ พืชตราค่างพารา โอกาสและความท้าทาย 10 ส.ค. นี้

บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX) และการยางแห่งประเทศไทย ชวนผู้สนใจร่วมสัมมนา 'จับทิศ พืชตราค่างพารา โอกาสและความท้าทาย' ฟังแนวโน้มทิศทางการค้าพาราครั้งหลังปี 2560 เรียนรู้กลยุทธ์การเทรดเพื่อทำกำไรและบริหารความเสี่ยงด้วยพาราล่วงหน้าใน TFEX พร้อมรับฟังนโยบายจากภาครัฐ และบทบาทของ TFEX ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยาง

พบกับสัมมนาหัวข้อ 'อนาคตพาราไทย โอกาสและความท้าทาย' โดย ดร. อีริช สุธะธาดา ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ดร. หลีกชัย กิตติพล ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไทยฮั้วพารา ทพ. พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์ บัณฑิต กรรมการผู้จัดการ บ. วงศ์บัณฑิต จำกัด และ ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) และ หัวข้อ 'จับทิศ พืชตราค่างพารา ทำกำไรบน

ราคาพารา ใน TFEX' โดย สุนทรี เกียรติพงษ์ถาวร รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตราสารอนุพันธ์ บล. เคที ซีมิโก้ จำกัด และ จุติ เสนางคนิกร เจ้าของแพลตฟอร์ม CB TRADER วันพฤหัสบดีที่ 10 ส.ค. 2560 เวลา 8.30-11.30 น. ณ หอประชุมศุภกฤษี แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำรองที่นั่งที่ www.TFEX.co.th สอบถาม 0 2009 9999 ฟรี



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

News Data Online 2017 <http://www.newsdataonline.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2560 เวลา 07:22

Site Value: 5,000

หัวข้อข่าว: จับทิศ พืชตราค่างพารา โอกาสและความท้าทาย 10 ส.ค. นี้

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

จับทิศ พืชตราค่างพารา โอกาสและความท้าทาย 10 ส.ค. นี้

Category: ตลาดหลักทรัพย์

Published on Wednesday, 09 August 2017 10:00

Hits: 1609



จับทิศ พืชตราค่างพารา โอกาสและความท้าทาย 10 ส.ค. นี้

บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX) และการยางแห่งประเทศไทย ชวนผู้สนใจร่วมสัมมนา 'จับทิศ พืชตราค่างพารา โอกาสและความท้าทาย' ฟังแนวโน้มทิศทางราคาพาราครึ่งหลังปี 2560 เรียนรู้กลยุทธ์การเทรดเพื่อทำกำไรและบริหารความเสี่ยงด้วยพาราล่วงหน้าใน TFEX พร้อมรับฟังนโยบายจากภาครัฐ และบทบาทของ TFEX ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยาง

พบกับสัมมนาหัวข้อ 'อนาคตยางพาราไทย โอกาสและความท้าทาย' โดย ดร. ธิธิช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ดร. หลีกชัย กิตติพล ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไทยอ้อยยางพารา ทพ. พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์ บัณฑิต กรรมการผู้จัดการ บ. วงศ์บัณฑิต จำกัด และ ดร. รินใจ ชาศรีพัฒนา กรรมการผู้จัดการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) และ หัวข้อ 'จับทิศ พืชตราค่างพารา ทำกำไรบน

ราคาพารา ใน TFEX' โดย สุนทรี เกียรติพงษ์ถาวร รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตลาดสารอนุพันธ์ บล. เคที ซีมิโก้ จำกัด และ จุติ เสนางคนิกร เจ้าของแฟนเพจ CB TRADER วันพฤหัสบดีที่ 10 ส.ค. 2560 เวลา 8.30-11.30 น. ณ หอประชุมศุภกสิย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานที่ www.TFEX.co.th สอบถาม 0 2009 9999 ฟรี



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

PRD.GO.TH <http://www.prd.go.th>

File saved: Thursday 10 August 2017 Time 08:15

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

Headline: Rubber Council expresses positive outlook for the rubber industry



สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
NATIONAL NEWS BUREAU OF THAILAND

Search Keyword



Advance Search TH EN MY

HOME

NEWS CATEGORY

VIDEO ON DEMAND

NBT WORLD

PRD Sharing

LOGIN

REGISTER

NNT Individuals interested to learn more about the royal cremation ceremony of His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej can find relevant information

> > Rubber Council expresses positive outlook for the rubber industry

Rubber Council expresses positive outlook for the rubber industry

9 Aug 2017 | 13:30 | (50 Viewer) |



BANGKOK, 9 August 2017 (NNT) - The International Tripartite Rubber Council (ITRC) between Thailand, Indonesia, and Malaysia has given a positive outlook on the rubber industry due to fundamental market mechanisms, while stressing the importance of greater cooperation in to achieve long-term price stability.

Governor of the Rubber Authority of Thailand Titus Suksaard revealed that the ITRC meeting agreed on a positive outlook for the industry and proposed measures to raise the price of rubber, balancing supply and demand in both the short and long terms.

He said that member nations supported Thailand's initiative to scale back rubber farms, in a bid to reduce production output by 360,000 tonnes per year. Indonesia and Malaysia also concurred with Thailand's long-term goal of increasing domestic consumption among member nations.

Information and Source

Reporter : Jettana Pantana

Rewriter : Benjamin Rujopakarn

National News Bureau & Public Relations : <http://thainews.prd.go.th>

News ID: I-170810000393

Page: 1/1

67/25 ถนนบางนาตัด แขวงคลองแก้ว เขตคลองเตย 10700
โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com

